



กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ 668 วันที่ 14 มิ.ย. 65
เวลา 09-47 น. ผู้รับ *สม.*

บันทึกข้อความ

รอง ผ.ศ. (ล.ก.ด.สง.)

รับที่ 2280 วันที่ 13 มิ.ย. 65
เวลา 10.00 น. ผู้รับ *สม.*

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๗๑๓

ที่ ทส ๑๐๐๑.๓/ ๕๖๓

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

① เรียบ เลขาธิการ สผ. ผ่าน รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สิงข์)

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ และช่วยลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑.๑ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานผลการติดเชื้อต่อผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ โดยทันที พร้อมทั้งให้ กอง/กลุ่มอิสระ แจ้งรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไปทางไลน์กลุ่ม ชื่อ "สผ. รับมือ COVID-๑๙"

๑.๒ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้หรือระบบการรักษาที่บ้าน (Home isolation) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ แล้วแต่กรณี และให้ดำเนินการลาป่วย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์

๑.๓ เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ

๒. กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

กลุ่มเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมสัมผัสใกล้ชิดพูดคุยกับผู้ติดเชื้อ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลานานกว่า ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ติดเชื้อ หรืออยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อ เป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ นาที

แนวทางปฏิบัติ...

Signature

แนวทางปฏิบัติ

๑. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แจ้งรายงานเป็นกลุ่มเสียงสูงต่อผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ โดยทันที

๒. ให้ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ มอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พักตามระยะเวลาที่กักตัว

๓. กอง/กลุ่มอิสระ จัดทำบันทึกแจ้งรายชื่อกลุ่มเสียงสูงที่ปฏิบัติราชการภายในที่พักมายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล/สำนักงานเลขานุการกรม

๔. กลุ่มเสียงสูง แยกกักตัวปฏิบัติราชการในสถานที่พัก เป็นเวลา ๕ วัน หลังจากครบ กักตัว ๕ วัน หากไม่มีอาการป่วยสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ที่ตั้งได้ โดยให้สังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) ต่ออีก ๕ วัน แยกพื้นที่ปฏิบัติงานกับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ๑-๒ เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

๕. กลุ่มเสียงสูง ให้ดำเนินการตรวจ ATK อย่างน้อย ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ หากพบมีอาการป่วย ให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก ๒-๓ วัน หากผลตรวจพบเชื้อ ให้รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยทันที

๖. เมื่อสิ้นสุดการกักตัว ๕ วัน ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสียงสูง) รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมส่งมอบงานหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ โดยไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕

กลุ่มเสียงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสียงสูง

แนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ที่ตั้งได้ตามปกติ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ ๑ และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK ร่วมด้วย

๓. การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จัดทำบันทึกเสนอขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแนวทางปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สลก./กบค. จะได้แจ้งเวียนให้กอง/กลุ่มอิสระ ถูปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

๕ เน้นขอ/แก้ไข

๔๒-๑๔ ๕๖.๕

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ สผ.

(นางสาวธรวานันท์ ยุกศิริตัน)

ลกน.